



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๓๕
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๔๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๙๑
- ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙๙
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐
- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๑
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๐๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๐๖
➤ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๑๐
ภาคผนวก	

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้บูรณาการจัดทำแผนฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลสันนาเม็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย โดยพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลสันนาเม็ง และสถานีตำรวจภูธรสันทราย โดยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันทราย ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ได้จัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ให้เทศบาลตำบลสันนาเม็งเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด และเพื่อใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

บทนำ

๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ ความความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่าง เป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาตำบลสนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารกิจการประปาให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ให้สามารถบริหารกิจการประปาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวางใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และเพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) จากวัดร่องสัก ถึงสุสานบ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในเวลาากลางคืนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดอุบัติเหตุ/อาชญากรรมในพื้นที่
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ภายในหมู่บ้านพัชรพร บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๔	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑ บริเวณหน้าบ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ บริเวณหน้าบ้านนางอุมาพร หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณหน้าบ้านนายภิญโญ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) จากสามแยกหอเจ้าบ้านถึงวัดปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตทางเชื่อมต่อกับสะพานเหมืองกู่ถึง บ้านนายเสาร์ คำหมื่น หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายณรงค์ทอง จินานางค์ จากโค้งแรกถึง โค้งที่สอง หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางเพชร แก้วตาดีบ ถึงสุสานบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณถนนสายหลัก (ต่อจากโครงการเดิมถึงสามแยกหอพัก นายสวัสดิ์ ถวาย) หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดสันหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๗	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองกุด หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านฝรั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ปากทางถึงหมู่บ้านแสนสบาย หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๒๒	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนายอุดม ทองคำเกิด ถึง กิตติวัฒน์ฟาร์ม หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสนทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอย บ้านนายเป็ง กวงแหวน และ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๒๕	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณทางไปบ้านแม่ย่อย ตำบลสนทรายน้อย อำเภอสนทราย จังหวัด เชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา
๒๖	โครงการขยายไหล่ทางโดยการวางท่อเหลี่ยม พร้อมราวกันตก บริเวณร้านลาบกำงัด ถึง สะพานเหมืองท่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒๗	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณ ทางร่วมทางแยก หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยกประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณเส้นกลางบ้านถึงสถาน ปฏิบัติธรรม เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๓๐	โครงการกำจัดเศษวัชพืชและตะกอนดิน ลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ ร่องบอนเหนือ/ร่องบอนใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านร่องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๓๒	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร่องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณ ซอย ๒ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสนทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๓๕	โครงการกำจัดวัชพืช ลำเหมืองไส้ไก่ ซอยกลาง ซอย ๒๙ ถึง ซอย ๓๘ ระหว่างซอย ๓๕ ถึงพนักันดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก เชื่อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๓๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านหลักปัน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๓๘	โครงการกำจัดวัชพืช ลำเหมืองไส้เก๋ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยบ้านดาบตำรวจปรีชา ก้อนคำ เชื่อม ซอย ๒/๕, ซอย ๒/๖ บริเวณหลังวัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๔๑	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยบ้านศรีบุญญา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยศรีบุญญา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
๔๓	โครงการล้างท่อระบายน้ำ บริเวณเฟส ๒, ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจซี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๔๔	โครงการกำจัดวัชพืช ลำเหมืองในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจซี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจซี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดอุบัติเหตุ/อาชญากรรมในพื้นที่



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๔๖	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบ Solar cell บริเวณทางร่วมทางแยก หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยก ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย
๔๗	โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง เขตชุมชน, เขตโรงเรียน เพื่อลดความเร็ว ตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย
๔๘	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองกอน หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๒, ๑๐, ๕, ๙, และ ๑๑	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๔๙	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองห้า หมู่ที่ ๒, ๔, ๘, ๑๒ และ ๑๐	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๐	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองกุด หมู่ที่ ๔, ๑๒	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๑	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๒, ๓, ๖, ๕, ๙ และ ๑๑	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๒	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองใจ หมู่ที่ ๒, ๗, ๖ และ ๑๑	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๓	โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำน้ำกวง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๖ และ ๑๑	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๔	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง
๕๕	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและเศษตะกอนลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ในบริเวณสุสานร่องสัก (๑. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ ๒. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒ ๓. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
๒	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน จากสะพานเหมืองกอก ถึงสะพานน้ำใจ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ตั้งแต่โค้งหน้าบ้าน นางอัมพร อัจฉิชัย ถึงสะพานเหมืองห้า หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บริเวณบ้านนายบุญทัศน์ พิทักษ์ ถึงโค้ง หมู่บ้านกาญจกนกวิสิทธิ์ ๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๕	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสนาเม็ง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๖	โครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสนาหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณสุสาน ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธร หมู่ที่ ๔ บ้านสนาหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านสนาหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๑๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ข้างโรงเรียนบ้านหลักป็น หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายสมบุรณ์ ดำรงค์ ถึงบ้านนายชัยณรงค์ อินทสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๑๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ฝั่งลำน้ำกวง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเป็ง กวงแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๑๔	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเป็นท่อ PE ในซอยหมู่บ้าน (ยกเว้นถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณวัดคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๑๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณถนน บ้านคอกหมูป่า ถึงบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อม ระบบกรองน้ำใส หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอย ๑/๖ เชื่อมไปถึงโครงการก่อสร้าง สร้างระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๒๑	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๕ - ๓๗ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน
๒๔	โครงการต่อเติมอาคาร อสม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน
๒๕	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิมจากซอย ๑๒ จนสุดสายทาง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๒๖	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๕ ถึงสุสานบ้านหลักปิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๒๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณร้านข้าวซอยป่าหอมจนถึงสะพานทางเข้า วัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๒๙	โครงการปรับปรุงฝายประชาอาสา บริเวณลำน้ำกวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรให้มิน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
๓๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสว่าง วรรณคณาพล ถึงวัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๓๑	โครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอินสอน สุภา ถึง ถนนทางหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากบ้าน เรือนราษฎรได้อย่าง สะดวกและมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันอันตรายที่ เกิดจากฝายชำรุด
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายธนศักดิ์ ทาชมพู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศรีบุญญา ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย ร้านค้านายสาย สุภา ถึงถนนทางหลวงสาย ๑๒๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๓๕	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณสถานที่ ก่อสร้างที่ออกกำลังกายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีสถานที่เก็บ วัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้งาน
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๓๗	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และมีความพร้อมในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
๓๙	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการบุกรุกในสถานที่ ราชการ
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น ๑ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรองรับปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรองรับปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
๔๒	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๔๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๔๔	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีสถานที่เก็บ วัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้งานใน กิจการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๔.๑ แผนงานการศึกษา		
๑	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อปรับปรุงหลังคาเดิมให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น และเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างหลังคาให้มั่นคงแข็งแรง
๒	โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กได้ใช้ลานสนามเด็กเล่น เพื่อกิจกรรมนันทนาการสมวัย
๓	โครงการเด็กน้อยเดินตามรอยเท้าพ่อ	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเด็กน้อยเดินตามรอยพ่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเนื่องจากครูต้องคอยติดตาม สอบถามพัฒนาการปัญหา เพื่อหาข้อแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข		
๑	โครงการปรับปรุง อาคารโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสันนาเม็งให้ป็นห้องปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection control : IC)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อสามารถให้บริการประชาชนให้มีความปลอดภัย ด้วยระบบปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection control : IC) ที่ได้มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดำรงชีพได้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวังใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลสันนาเม็ง เนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนให้ความสนใจกับสุขภาพอนามัยลดลง การศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพราะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น ให้ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน และอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่
๗	โครงการปรับปรุงทางเดิน บริเวณข้างสนาม ฟุตบอลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงทางเดิน เพื่อใช้เป็นทางเดินออกกำลังกายให้แก่ประชาชน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย		
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านครุสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อใช้เป็นหลักฐานและการตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อใช้เป็นหลักฐานและการตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการจัดทำที่ทิ้งขยะแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดทำที่ทิ้งขยะแบบตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีภูมิทัศน์สวยงามน่ามอง ไม่มีขยะเรี่ยราด
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
๑	โครงการสืบสานอนุรักษ์สำหรับอาหารพื้นเมือง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเนื่องจากปัจจุบันอาหาร fast food เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นกับสังคม ทำให้อาหารพื้นเมืองถูกลดความสำคัญ กองการศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์สำหรับอาหารพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป
๒	โครงการสร้างน้ำพระตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการสร้างน้ำพระตำบลสันนาเม็ง เนื่องจากประเพณีสร้างน้ำพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญสำหรับคนไทย ทั้งระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อให้ประเพณีนี้คงอยู่ และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความเชื่อมโยงศรัทธาในฐานะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(โครงการที่เกินศักยภาพ)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง		
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านสนาเม็ง หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับที่ ๑)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในบริเวณ สุสานร่องสัก ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๑. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ ๒. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒ ๓. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน จากอาคาร เณริมพระเกียรติถึงสุสานบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข		
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ขอใช้เงินเหลือจ่าย)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์)
๒	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์)



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็งเป็นค่าก่อสร้างอาคารกิจกรรมบำบัด ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพตามภารกิจการจัดบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ก่อสร้างอาคารกิจกรรมบำบัด)
๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
๑	โครงการก่อสร้างสนาม Basketball พร้อมระบบไฟส่องสว่าง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างสนาม Basketball เพื่อก่อสร้างสนาม Basketball ไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานบริหารงานทั่วไป		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๕ ตัว (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ต่างๆ ของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้พนักพิงสูง ล้อ ๕ แฉก จำนวน ๕ ตัว (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ต่างๆ ของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กบานเลื่อน ๔ ฟุต จำนวน ๕ ตู้ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน เพื่อใช้เก็บเอกสารต่างๆ ที่ จำเป็น ของสำนักปลัดเทศบาล
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ ๕ ชั้นตอแบบติดผนังพร้อม ไส้กรองโพลีโพรพิลีน จำนวน ๔ ชุด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้มีน้ำดื่มบริการประชาชนที่มา ติดต่อราชการเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโคมไฟถนน โซล่าเซลล์ LED ๖๐w ระบบ Sensor พร้อมเสาไฟ จำนวน ๑๐ ชุด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ชุดโคมไฟถนน โซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการส่องสว่าง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่มาออก กำลังกายหรือพักผ่อนที่สวนสาธารณะในช่วงเย็น และ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อ สถานที่ราชการ
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของบุคลากรสำนัก ปลัดเทศบาล



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของบุคลากรสำนัก ปลัดเทศบาล
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ เพื่อใช้พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ให้มีความ ถูกต้องชัดเจน และสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานเพื่อ การสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของบุคลากรสำนัก ปลัดเทศบาล
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ประกอบด้วย ๑. โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๒. ตู้ข้าง จำนวน ๑ ชุด ๓. ตู้ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ (กองคลัง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน
๑๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จำนวนปีละ ๑ เครื่อง (กองคลัง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ เพื่อมีอุปกรณ์เครื่องใช้ ในการวัดระยะพื้นที่หรือป้ายในตำแหน่งที่ไม่สามารถ วัดระยะได้ตามปกติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดเก็บ ภาษีในพื้นที่ตำบลสนาเม็ง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองคลัง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ เพื่อใช้พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องชัดเจน และสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานเพื่อการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๑๓	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - รถกู้ภัยส่องสว่างพร้อมติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตอนครึ่ง จำนวน ๑ คัน (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถกู้ภัยส่องสว่างพร้อมติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อใช้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - รถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมระบบผสมโฟม จำนวน ๑ คัน (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมระบบผสมโฟม เพื่อใช้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานการศึกษา		
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน - พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง (กองการศึกษา)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ เพื่อใช้ระบายอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีให้แก่ครูและนักเรียน
๑๖	ครุภัณฑ์การเกษตร - บิมน้ำอัตโนมัติ กำลังขับ ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์บิมน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ส่งน้ำระบายอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีให้แก่ครูและนักเรียน



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานสาธารณสุข		
๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๔ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับฟอกอากาศ และป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕
๑๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เพื่อใช้สำหรับเอกสารการเงิน และบัญชีให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ง่ายแก่การค้นหา ป้องกันการสูญหาย และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้กักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และรองรับการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดบริเวณอาคารม่วนใจ๋ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๒๐	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องฟ่นละอองฝอย แบบติดตั้งท้ายรถกระบะ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องฟ่นละอองฝอยแบบติดตั้งท้ายรถกระบะ เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรค
๒๑	ครุภัณฑ์การเกษตร - ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ ความจุ ๔๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ป้อน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และรองรับการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดบริเวณอาคารม่วนใจ๋ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๒๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่อง รับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ สำหรับ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับศูนย์สั่งการ สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๒๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่อง รับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ สำหรับ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับศูนย์สั่งการ สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๒๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี เพื่อใช้ พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องชัดเจน และ สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานเพื่อการสืบค้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับงานภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๒๕	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เตียงเฟวว์เลอร์ (ชนิดมือหมุน แบบ ก.) จำนวน ๕ เตียง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเตียงเฟวว์เลอร์ (ชนิดมือหมุน แบบ ก.) เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่ม ผู้ป่วย และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะของผู้ดูแล (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสนาเม็ง)
๒๖	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เตียงเฟวว์เลอร์ (ชนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เตียง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเตียงเฟวว์เลอร์ (ชนิดไฟฟ้า) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่ม ผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของ ผู้ดูแล (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสนาเม็ง)



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๒๗	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องตรวจภายใน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อเครื่องตรวจภายใน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๗๐ ปี ในพื้นที่ (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสันนาเม็ง)
๒๘	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (แบบสอดแขน) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (แบบสอดแขน) เพื่อให้บริการตรวจวัดระดับความดันโลหิตให้กับประชาชนที่มารับบริการของศูนย์บริการฯ (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสันนาเม็ง)
๒๙	ครุภัณฑ์การแพทย์ - ที่นอนลมและปั๊มลม จำนวน ๕ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อที่นอนลมและปั๊มลม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของผู้ดูแล (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสันนาเม็ง)
๓๐	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อที่เครื่องผลิตออกซิเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของผู้ดูแล (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสันนาเม็ง)
๓๑	ครุภัณฑ์การแพทย์ - เครื่องวัดความดันลูกตามแบบไม่สัมผัส กระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันลูกตามแบบไม่สัมผัสกระจกตา เพื่อใช้วินิจฉัยและการรักษาความดันลูกตาผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ (ศูนย์บริการสาธารณสุขและเทศบาลตำบลสันนาเม็ง)
๓๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๕ โต๊ะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต เนื่องจากมีอัตราการกำลังบุคลากรเพิ่มขึ้นและภาระงานเกี่ยวกับงานเอกสาร และงานสารบรรณ ทำให้โต๊ะทำงานไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๓๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๔ ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง เนื่องจากมีอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มขึ้นและมีภาระงานเกี่ยวกับงานเอกสารและงานสารบรรณ ทำให้โต๊ะทำงานไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่
๓๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดเครื่องขยายเสียงชนิดติดกับตัวรถ จำนวน ๑ ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงชนิดติดกับตัวรถ เพื่อใช้ในการกระจายเสียงและใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
๓๕	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานภารกิจของอาคารม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
แผนงานเคหะและชุมชน		
๓๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - กระจกโค้งมน ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔๖ อัน (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ กระจกโค้งมน เพื่อป้องกันอันตรายจากรถที่สัญจรไปมา
๓๗	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - กระจกโค้งมน ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ อัน (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ กระจกโค้งมน เพื่อป้องกันอันตรายจากรถที่สัญจรไปมา
๓๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวางใต้ พร้อมก่อสร้างงานเสาหอกระจายข่าว จำนวน ๓ จุด - แอมป์ จำนวน ๑ ตัว - สายลำโพง จำนวน ๓ ม้วน - ปากฮอร์น ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด - ปากฮอร์น ๔ ไร่ ๔ x ๔ จำนวน ๔ ตัว - นี้อต จำนวน ๑๐ ตัว - ซีแคมป์ จำนวน ๒๐ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (กองช่าง)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และเพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
๓๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ที่ทางสาธารณะจำกัดและมีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าถึงในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน
๔๐	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) (กองช่าง)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อใช้เป็นหลักฐานและการตรวจสอบเฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
๔๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นวิลล์ (ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) (กองช่าง)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อใช้เป็นหลักฐานและการตรวจสอบเฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
๔๒	ครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง จำนวน ๑๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์ลือหมุนบริหารแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์สกีบกบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ชิท้อบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔๓	ครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า จำนวน ๘ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ชิท้อบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๔๔	ครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน จำนวน ๒๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ตั้งบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ซีทอ็อปบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔๕	ครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา จำนวน ๒๖ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ตั้งบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๑. อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๒. อุปกรณ์ซีทอ็อปบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๓. อุปกรณ์ยืดหลังคลายกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๔๖	ครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ จำนวน ๒๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ตั้งบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์ฝึกบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์วงล้อบริหารแขน จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ซิทอ็อปบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ยืดหลังคลายกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔๗	ครุภัณฑ์อื่น - ชุมน้ำนึ่ง จำนวน ๓ ชุมน (สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ชุมน้ำนึ่ง เพื่อให้พนักงานที่มีที่นั่งพักระหว่างรอการเล่นกีฬาแต่ละประเภท

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๒	๒๗๓,๖๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๓	๓๑๓,๖๐๐
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๒๗๓,๖๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๓	๓๑๓,๖๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๓	๑,๘๓๐,๐๐๐	๓๖	๑๑,๑๗๓,๖๐๐	๔๕	๑๑,๕๘๐,๘๐๐	๘๔	๒๔,๕๘๔,๔๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๕	๑,๗๗๒,๗๐๐	๑๒	๑๖,๑๔๔,๐๐๐	๓๑	๒๔,๖๕๑,๕๐๐	๔๘	๔๒,๕๖๘,๒๐๐
รวม	-	-	-	-	๘	๓,๖๐๒,๗๐๐	๔๘	๒๗,๓๑๗,๖๐๐	๗๖	๓๖,๒๓๒,๓๐๐	๑๓๒	๖๗,๑๕๒,๖๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๔	๔๔๘,๐๐๐	๒	๑๓,๐๐๐	๒	๑๓,๐๐๐	๘	๔๗๔,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๒	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๔๔๐,๐๐๐	๔	๑,๙๓๖,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๔,๔๖๑,๕๐๐	๗	๔,๔๖๑,๕๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๗	๒,๗๔๔,๐๐๐	๔	๑,๒๑๓,๐๐๐	๑๑	๕,๙๖๑,๕๐๐	๒๒	๙,๘๗๑,๕๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สิ่งคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๔๗๐,๐๐๐	๒	๑,๔๗๐,๐๐๐
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๔๗๐,๐๐๐	๒	๑,๔๗๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๓๘,๐๐๐	-	-	๑	๓๘,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๓๘,๐๐๐	-	-	๑	๓๘,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๗๕,๐๐๐	๒	๗๕,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๗๕,๐๐๐	๒	๗๕,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๖	๖,๓๗๖,๗๐๐	๕๗	๒๘,๙๑๗,๒๐๐	๙๒	๔๓,๗๓๑,๘๐๐	๑๖๕	๗๙,๐๒๕,๗๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรม คณะกรรมการ บริหารกิจการประปา	เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจเรื่องการบริหาร กิจการประปาให้แก่ คณะกรรมการบริหาร กิจการประปา ให้สามารถ บริหารกิจการประปาได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จัดอบรมคณะกรรมการ บริหารกิจการประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบล สันนาเม็ง จำนวน ๖๐ คน	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนผู้ เข้ารับการ อบรม	คณะกรรมการ บริหารกิจการประปา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการประปา สามารถบริหารกิจการ ประปาได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างระบบ หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ๒. เพื่อให้ประชาชน รับทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ พร้อม ก่อสร้างงานเสาหอกระจาย ข่าว จำนวน ๓ จุด รายละเอียด ดังนี้ - แอมป์ ขนาด ๑๒๐๐ W จำนวน ๑ ตัว - ลำโพงฮอร์น ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด - ลำโพงฮอร์น ๔ ใส้ จำนวน ๖ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - อุปกรณ์ต่าง ๆ - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	-	-	-	๒๓๓,๖๐๐	-	ก่อสร้าง หอกระจายข่าว แล้วเสร็จ	๑. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ๒. ประชาชน ทราบข่าวสาร อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๒๓๓,๖๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) จากวัดร่องสัก ถึงสุสานบ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑,๓๘๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	๑. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยในเวลา กลางคืน ๒. เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ลดอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม ในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน ๒๐ จุด	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	จำนวนไฟฟ้าฯ ที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	๑. ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย ในเวลากลางคืน ๒. ประชาชนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ/ อาชญากรรมใน พื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ภายในหมู่บ้านพัชรพร บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๙๗๓,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองกลาง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความยาวของลำเหมืองที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑ บริเวณหน้าบ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๘๓,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ บริเวณหน้าบ้านนางอุมารพ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๕๒๒,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณหน้าบ้านนายภิญโญ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) จากสามแยก หอเจ้าบ้านถึงวัดปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๕๓๔,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตทางเชื่อมต่อ จากสะพานเหมืองกู่ถึง บ้านนายเสาร์ คำหมื่น หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	ความยาวของ ทางเดินที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายณรงค์ทอง จินานางค์ จากโค้งแรกถึงโค้งที่สอง หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๑.๘๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ความยาว ของไหล่ทาง ที่ขยายทาง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางเพชร แก้วตาดีบ ถึงสุสานบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	ความยาว ถนนที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณถนน สายหลัก (ต่อจากโครงการ เดิมถึงสามแยกหอกพัก นายสวัสดิ์ ถวาย) หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑,๐๓๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๕๑,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดสันหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๐.๗๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๖๒,๐๐๐	ความยาวของไหล่ทางที่ขยายทางแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาลำเหมืองกุด หมูที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๕)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ลำเหมืองกลาง กว้าง ๒.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้ สามารถ ระบายน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยบ้านฝรั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอแก่ ความต้องการของ ประชาชน	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า จาก Single-phase เป็น Three-phase พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้ารองรับไฟฟ้า Three-phase	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ระบบไฟฟ้า ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการ	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายไหล่ทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ปากทางถึง หมู่บ้านแสนสบาย หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ไหล่ทางที่ ขยายทาง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนายอุดม ทองคำเกิด ถึง กิตติวัฒน์ฟาร์ม หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ไหล่ทางที่ ขยายทาง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวาง โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายเป็ง กวางแหวน และ ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวาง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายเป็ง กวางแหวน ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซอย ๘ ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๕	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณทางไปบ้านแม่ย้อยตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรไปมา	ติดตั้งราวกันตกขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวราวกันตกที่ติดตั้งแล้วเสร็จ	ลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า โครงการขยายไหล่ทาง โดยการวางท่อเหลี่ยม พร้อมราวกันตก บริเวณ ร้านลาบกำตัง ถึง สะพานเหมือนท่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑. ขยายไหล่ทาง โดยการวางท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร (ขนาดท่อเหลี่ยม) ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร ๒. ติดตั้งราวกันตก ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	ความยาวของ ไหล่ทางที่ ขยายทาง พร้อมติดตั้ง ราวกันตก แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งไฟ สัญญาณจราจรบริเวณ ทางร่วมทางแยก หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบริเวณ ทางร่วมทางแยก ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ทางแยกบริเวณ ป้ายหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๒ บริเวณทางแยก บริเวณบ้านนายประพัฒน์ ศรีวิชัย จำนวน ๑ จุด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร แล้วเสร็จ	ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๗)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณเส้น กลางบ้านถึงสถานปฏิบัติธรรม เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการกำจัดเศษวัชพืช และตะกอนดิน ลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ร้องบอนเหนือ/ร้องบอนใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชและตะกอนดิน ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้ สามารถ ระบายน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๓๕๕,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของไหล่ทางที่ขยายทางแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณ ซอย ๒ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ซอย ๓ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ซอย ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ซอย ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๘๓๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าสนามฟุตบอลซอย ๑ เชื่อม ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้ายาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๓๕	โครงการกำจัดวัชพืชรำเหมืองไส้ไก่ ซอยกลาง ซอย ๒๙ ถึง ซอย ๓๘ ระหว่างซอย ๓๕ ถึงพนักันดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชรำเหมืองไส้ไก่ ซอย ๒๙ - ๓๖ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ม. ซอย ๓๖ - ๓๘ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ความยาวของลำเหมืองที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา โครงการปรับปรุงผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก เชื่อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๒๓๒,๐๐๐	-	ความยาวถนน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๓๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านหลักปัน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐		ความยาวถนน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการกำจัดวัชพืช ลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชลำเหมืองไส้ไก่ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้ สามารถ ระบายน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	หมู่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ บริเวณเก็บของ sml ถึงสะพานกลางบ้าน กว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ คอสะพาน กลางบ้านถึงรางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ สามแยกทางเข้า ศูนย์ชาวเขา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ คอสะพานศูนย์ ชาวเขา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร	-	-	-	๔๐๘,๖๐๐	-	ความยาวของ ไหล่ทางที่ ขยายทาง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยบ้านดาบตำรวจปรีชา ก้อนคำ เชื่อม ซอย ๒/๕, ซอย ๒/๖ บริเวณหลังวัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยบ้านศรีบุญญา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ขุดลอกท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอกท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยศรีบุญญา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๘๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	หมู่ ๑๒ บ้านแจชี การ์เด้นท์วิลล์ โครงการล้างท่อระบายน้ำ บริเวณเฟส ๒, ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจชี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ล้างท่อระบายน้ำ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ความยาว ที่ล้างท่อ ระบายน้ำ แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้ สามารถ ระบายน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๔	โครงการกำจัดวัชพืช ลำเหมืองในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจชี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	กำจัดวัชพืชในลำเหมือง จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๖๖๒,๐๐๐	ความยาว ของลำเหมือง ที่ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้ สามารถ ระบายน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจซี่ การเดินทวิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	๑. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยในเวลา กลางคืน ๒. เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ลดอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม ในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน ๔ จุด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	๑. ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย ในเวลากลางคืน ๒. ประชาชนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม ในพื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ Solar cell บริเวณทางร่วมทางแยก หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยก ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบ Solar cell จำนวน ๓๐ จุด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนที่ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแล้วเสร็จ	ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง เขตชุมชน, เขตโรงเรียน เพื่อลดความเร็วตำบลสันนาเม็ง	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งป้ายบอกทาง, เขตชุมชน, เขตโรงเรียน, ลดความเร็ว จำนวน ๑๒ จุด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนป้ายบอกทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมืองกอน หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๒, ๑๐, ๕, ๙, และ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยาว ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๗๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๙	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมืองห้า หมู่ที่ ๒, ๔, ๘, ๑๒ และ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๑๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปี ๒๕๖๔ ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๕ ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๐	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมืองกุด หมู่ที่ ๔, ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๒, ๓, ๖, ๕, ๙ และ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๒	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมืองไ้ หมู่ที่ ๒, ๗, ๖ และ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๓	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำน้ำกวง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๖ และ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องสัก	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๕	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๖	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๘	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๙	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖๑	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖๒	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคุรุสภา	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖๔	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖๕	โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและ เศษตะกอนลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจ็ช การ์เด็นทีวิลล์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความยาวของ ลำเหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังของลำเหมือง สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๖๕ โครงการ	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๑๑,๑๗๓,๖๐๐	๑๑,๕๘๐,๘๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ในบริเวณสุสานร่องสัก (๑. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ ๒. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒ ๓. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรม อย่างเป็นสัดส่วน	๑. ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (บริเวณด้านหน้าเมรุ) จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ๒. ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๒ หลัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้าง อาคารและ ห้องน้ำ แล้วเสร็จ	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ ใน การประกอบ พิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านป่ากล้วย โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน จากสะพานเหมืองกอกถึง สะพานน้ำโจ้ หมู่ที่ ๒ บ้านป่ากล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	ความยาวของ พนังกั้นดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างกำแพง กันดิน ตั้งแต่โค้งหน้าบ้าน นางอัมพร อาจวิชัย ถึงสะพานเหมืองห้า หมู่ที่ ๒ บ้านป่ากล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๕,๐๐๐	ความยาวของ กำแพงกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกบริเวณบ้านนายบุญทัศน์ พิทักษ์ ถึงโค้งหมู่บ้าน กาญจน์กนกวิลล์ ๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านป่ากล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒)	เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะถนน ป้องกันการพังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตก สูง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ความยาวของกำแพงกันดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะของผิวจราจร ป้องกันการพังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง โครงการปรับปรุงระบบ ท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการของ ประชาชน	ปรับปรุงท่อประปา PVC ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๘๘๐,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	ความยาวของ ท่อประปา ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง โครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอแก่ ความต้องการของ ประชาชน	ปรับปรุงท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖๙๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๕๔๓,๐๐๐	ความยาวของ ท่อประปา ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการ	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บริเวณสุสาน ถึง ข้างห้วยส่วนจำกัด ธนาธร หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๑,๐๘๓,๐๐๐	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ ที่วางแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๒๘๓,๐๐๐	ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ แก่ความต้องการ ของประชาชน	ปรับปรุงถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบกรอง ขนาดกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๕.๑๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร พร้อมระบบกรองน้ำดิบ stainless ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ฐานยกสูง ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ระบบประปา ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการ	กองช่าง
๑๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ข้างโรงเรียนบ้านหลักป็น หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคใน คริวเรือน อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	บ่อบาดาลที่ เจาะแล้วเสร็จ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสมบุญ ดำรงค์ ถึงบ้านนายชัยณรงค์ อินทสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ผัง ลำน้ำกวง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยาว ๘๐๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ยาว ๘๐๐ เมตร	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของ กำแพงกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนายเป็ง กวางแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมขัง และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๔๑๗,๕๐๐	ความยาวของ รางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาเป็นท่อ PE ในซอยหมู่บ้าน (ยกเว้นถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ แก่ความต้องการของ ประชาชน	วางท่อประปา PE เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ท่อประปา ที่เปลี่ยน แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ความ ต้องการ	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณวัดคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมขัง และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๒๗๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๑๙,๐๐๐	ความยาว ของท่อ ระบายน้ำ ที่วาง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณถนนบ้านคอกหมูป่า ถึงบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. สูง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๓๗๕,๐๐๐	ความยาว ของผนัง กันดินที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอย ๑๒ ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับระดับท้องรางและก่อสร้างรางระบายน้ำใหม่ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบกรองน้ำใส หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมระบบกรองน้ำใส บริเวณที่สาธารณะ หมู่บ้าน	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอย ๑/๖ เชื่อมไปถึงโครงการก่อสร้างสร้างระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๕ - ๓๗ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักชัย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง รวมยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๘๓๒,๐๐๐	ความยาวของ พนังกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอแก่ ความต้องการของ ประชาชน	ปรับปรุงระบบประปา โดย ซ่อมแซมแท็งก์เก็บน้ำ, เป่าล้างบ่อบาดาล, เปลี่ยนสารกรอง ฯลฯ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ระบบประปา ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอแก่ความ ต้องการ	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรม	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง อาคาร แล้วเสร็จ	ประชาชนมี สถานที่ใช้ใน การดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง
๒๔	โครงการต่อเติมอาคาร อสม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรม	ต่อเติมอาคารพร้อมกันสาด กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ต่อเติม อาคาร แล้วเสร็จ	ประชาชนมี สถานที่ใช้ใน การดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม จากซอย ๑๒ จนสุดสายทาง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๓,๖๕๐,๐๐๐	ความยาวของ พนังกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๕ ถึงสุสานบ้านหลักป็น หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๕)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	ความยาวของ พนังกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรม	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเสริม พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด พื้นที่รวม ๑๔๒.๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	เสริมพื้นลาน แล้วเสร็จ	ประชาชนมี สถานที่ใช้ใน การดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ร้านข้าวซอยป่าหอมจนถึง สะพานทางเข้าวัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	๗๘๑,๐๐๐	-	-	ความยาว ของกำแพง กันดินที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงฝาย ประชาอาสา บริเวณลำน้ำกวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙)	เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ สำหรับเกษตรกร ให้มีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ แก่ความต้องการ ของประชาชน	ปรับปรุงฝายประชาอาสา จำนวน ๒ จุด สูง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง ฝายประชา อาสา แล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ แก่ความต้องการ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนายสว่าง วรรณคณาพล ถึงวัดแม่กวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๑๐ - ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	ความยาว ของกำแพง กันดินที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอินสอน สุภา ถึงถนนทางหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒)	เพื่อให้สามารถระบาย น้ำฝนและน้ำทิ้งจาก บ้าน เรือนราษฎรได้ อย่างสะดวกและ มีประสิทธิภาพและ เพื่อป้องกันอันตรายที่ เกิดจากผาซ้ำรูด	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ความยาว ของฝาราง ระบายน้ำ ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายธนศักดิ์ ทาชมพู หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศรีบุญญา ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยร้านค้านายสาย สุภา ถึงถนนทางหลวงสาย ๑๒๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด้นท์วิลล์ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่ออก กำลังกายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้มีสถานที่ เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วน และพร้อมใช้งาน	ก่อสร้างห้องเก็บของ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ห้องเก็บของ แล้วเสร็จ	มีสถานที่เก็บ วัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วน และพร้อม ใช้งาน	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด้นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรม	ปรับปรุงพื้นและลาน กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงพื้น และลาน แล้วเสร็จ	ประชาชนมี สถานที่ใช้ใน การดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง บริเวณหลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐		ความยาวของ พนังกั้นดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ และป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน และมีความ พร้อมในการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้น	ก่อสร้างอาคาร ความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้าง อาคาร แล้วเสร็จ	มีสถานที่และ เกิดความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบล สันนาเม็ง	เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และป้องกันการ บุกรุกในสถานที่ ราชการ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวรั้วที่ ก่อสร้างเสร็จ	แก้ไขปัญหาการ บุกรุกพื้นที่และ เพื่อความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน ชั้น ๑ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน และเพื่อ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ และ รองรับปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานชั้น ๑ เป็นห้องทำงาน จำนวน ๓ ห้อง กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	อาคาร สำนักงาน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	มีสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นสัดส่วน และ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ และ รองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน และเพื่อ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ และ รองรับปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บริเวณในสำนักงาน ขนาด ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	อาคารที่ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	มีสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นสัดส่วน และ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ และ รองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ก่อสร้างที่จอดรถ กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างที่จอดรถแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ห้องน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	มีห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง
๔๔	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อให้มีสถานที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้งานในกิจการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ต่อเติมอาคารขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร	-	-	๗๖,๗๐๐	-	-	อาคารที่ต่อเติมแล้วเสร็จ	มีสถานที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้งานในกิจการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	กองช่าง/ สำนักปลัด
รวม	๔๔ โครงการ	-	-	-	-	๑,๗๗๒,๗๐๐	๑๔,๑๙๐,๐๐๐	๒๔,๖๕๑,๕๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อปรับปรุงหลังคาเดิมให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างหลังคาให้มั่นคงแข็งแรง	ปรับปรุงหลังคาอาคารกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งกันสาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ฝั่ง	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงหลังคาและติดตั้งกันสาดแล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้รับการปรับปรุงหลังคาให้มีความมั่นคงแข็งแรง	กองการศึกษา
๒	โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กได้ใช้ลานสนามเด็กเล่นเพื่อกิจกรรมนันทนาการสมวัย ๓. เพื่อปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย	ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้แก่ ๑. ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น ทั้ง ๒ จุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ๒. ปรับปรุงประตูเหล็กด้านข้างทั้ง ๒ ฝั่ง	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ลานสนามเด็กเล่นที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีลานสนามเด็กเล่นมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น ๒. เด็กเล็กได้ใช้ลานสนามเด็กเล่นเพื่อกิจกรรมนันทนาการสมวัย ๓. ลานสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการเด็กน้อยเดินตามรอยเท้าพ่อ	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รู้จักการออมทรัพย์ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพฤติกรรมที่ดี ๓. เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รู้จักการออมทรัพย์ ๒. เด็กเล็กมีพฤติกรรมที่ดี ๓. เด็กเล็กได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว	กองการศึกษา
๔	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อให้ครูได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง ๒. เพื่อให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาเด็กเล็ก ๓. เพื่อให้ครูมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กได้ตรงกับความต้องการ	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๖๐ คน	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	จำนวนเด็กเล็กที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน	๑. ครูได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง ๒. ครูมีแนวทางในการพัฒนาเด็กเล็ก ๓. ครูมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กได้ตรงกับความต้องการ	กองการศึกษา
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง อาคารโรงเรียน นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพชุมชนตำบล สันนาเม็งให้เป็น ห้องปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (Infection control : IC)	๑. เพื่อสามารถ ให้บริการประชาชน ให้มีความปลอดภัย ด้วยระบบปฏิบัติการ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ ที่ได้ มาตรฐานของหน่วย บริการปฐมภูมิ ๒. เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการได้รับบริการ ด้านสาธารณสุขอย่าง ทั่วถึงและเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพ	ปรับปรุง อาคารโรงเรียน นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนตำบลสันนาเม็งให้เป็น ห้องปฏิบัติการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ (Infection control : IC) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุง อาคาร แล้วเสร็จ	๑. เทศบาลตำบล สันนาเม็งมีสถาน บริการมีความพร้อม ในการให้บริการ ประชาชนให้มีความ ปลอดภัย ด้วย ระบบปฏิบัติการ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ - ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสันนาเม็งและ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ บริการด้านการ รักษาพยาบาลอย่าง ปลอดภัย มีคุณภาพ และทั่วถึง	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตำบลสันนาเม็ง ๒. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในตำบลสันนาเม็ง ๓. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในตำบลสันนาเม็งในการแก้ไขปัญหที่เกิดจากภัยพิบัติ	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการรับรองจากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ	๑. ประชาชนในตำบลสันนาเม็งมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิต	งานพัฒนาชุมชนฯ (สำนักปลัด)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้งภายในหมู่บ้านสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๑๐ รายการ	-	-	-	-	๔๐๙,๕๐๐	จำนวน เครื่องออก กำลังกาย พร้อมติดตั้ง ที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ตระหนัก ถึงคุณค่าของการออก กำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้งภายในหมู่บ้านสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๘ รายการ	-	-	-	-	๓๑๒,๐๐๐	จำนวน เครื่องออก กำลังกาย พร้อมติดตั้ง ที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ตระหนัก ถึงคุณค่าของการออก กำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านร่องบอน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้งภายในหมู่บ้านสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๒๐ รายการ	-	-	-	-	๗๙๖,๐๐๐	จำนวนเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสุภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้งภายในหมู่บ้านสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๒๖ รายการ	-	-	-	-	๙๔๑,๐๐๐	จำนวนเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวางใต้ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๘)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้ แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการ ออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย กลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านสำหรับ ใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๒๐ รายการ	-	-	-	-	๘๐๓,๐๐๐	จำนวน เครื่องออก กำลังกาย พร้อมติดตั้ง ที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ตระหนัก ถึงคุณค่าของการออก กำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กอง การศึกษา
๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชนตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายเสริมสร้าง สุขภาพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อเสริมสร้างเกิด ความสามัคคีในชุมชน	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้านใน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาแล้วเสร็จ	๑. ประชาชนและ เยาวชนมีสุขภาพ แข็งแรงและพลานามัย สมบูรณ์ ๒. ประชาชนและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ๓. ประชาชนและ เยาวชนมีความสามัคคี ในชุมชน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงทางเดินบริเวณข้างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อใช้เป็นทางเดินออกกำลังกายให้แก่ประชาชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	ปรับปรุงทางเดินข้างสนามฟุตบอลระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงทางเดินแล้วเสร็จ	๑. มีทางเดินออกกำลังกายให้แก่ประชาชน ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	กองช่าง
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๔,๔๖๑,๕๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสุภา (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕)	เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และการตรวจสอบเฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑๐ จุด	-	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ	สามารถติดตามผู้กระทำความผิด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจดีย์การ์เด็นท์วิลล์ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓)	เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และการตรวจสอบเฝ้าระวังเหตุร้ายและนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๖ จุด	-	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ	สามารถติดตามผู้กระทำความผิด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑,๔๗๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำที่ทิ้งขยะ แบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ลำดับที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนมีที่ ทิ้งขยะ เกิดความ สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย เทศบาล ตำบลสันนาเม็งมี ภูมิทัศน์สวยงาม น่ามอง ไม่มีขยะ เรี่ยราด	จัดทำที่ทิ้งขยะแบบ ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ กรง ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	๓๘,๐๐๐	-	จัดทำ ตะแกรง เหล็กทิ้งขยะ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย เทศบาล ตำบลสันนาเม็งมี ภูมิทัศน์สวยงาม น่ามอง ไม่มีขยะ เรี่ยราด	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสร้างน้ำพระ ตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ไทยให้คงอยู่ ๒. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว ๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา สร้างความ เชื่อมโยงในศาสนาในฐานะวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชน ๔. เพื่อสร้างความรักความ สามัคคีในชุมชน ๕. เพื่อสร้างเครือข่ายทาง วัฒนธรรมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กับ วัด ในตำบลสันนาเม็ง	ประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	๑) ประชาชนร่วม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่ ๒) ได้เผยแพร่และเป็น การส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยว ๓) ได้เผยแพร่กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา สร้างความ เชื่อมโยงในศาสนาในฐานะวัด เป็นศูนย์กลางของชุมชน ๔) เกิดความรัก ความ สามัคคีในชุมชน ๕) องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กับ วัดในตำบล สันนาเม็ง รวมตัวเป็น เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสามารถขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรม	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการสืบสาน อนุรักษ์สำหรับอาหาร พื้นเมือง	เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์อาหารล้านนาให้ คงอยู่	ประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนได้ร่วม อนุรักษ์และสืบสาน อาหารล้านนาให้คงอยู่	กอง การศึกษา
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของไหล่ทางที่ขยายทางแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในบริเวณสุสานร่องสัก ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๑. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ ๒. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๒ ๓. แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖)	เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บริเวณหลังกุฏิ) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง	-	-	-	๖๘๔,๐๐๐	-	จำนวนศาลาอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน จากอาคาร เฉลิมพระเกียรติถึงสุสาน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย (แผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔)	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๒.๑๐ - ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ ทต สันนาเม็ง	-	-	-	๑,๒๗๐,๐๐๐	-	ความยาวของ กำแพงกันดิน ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๑,๙๕๔,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ้ำฮอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ขอใช้เงินเหลือจ่าย)	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	๓๕๑,๐๐๐	-	-	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้วเสร็จ	ศูนย์บริการสาธารณสุขมีศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการและมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ้ำฮอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้วเสร็จ	ศูนย์บริการสาธารณสุขมีศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการและมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นค่าก่อสร้างอาคารกิจกรรมบำบัด ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามภารกิจการจัดบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ	ก่อสร้างอาคารกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	๙๔๕,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างอาคารกิจกรรมบำบัดแล้วเสร็จ	ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีสถานที่รองรับการให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามภารกิจการจัดบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ	กองสาธารณสุข
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐	-	๙๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสนาม Basketball พร้อมระบบไฟส่องสว่าง	๑. เพื่อก่อสร้างสนาม Basketball ไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัย ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	ก่อสร้างสนาม Basketball พร้อมระบบไฟส่องสว่าง กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างสนามแล้วเสร็จ	- มีสนาม Basketball ไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ - เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ปีละจำนวน ๕ โต๊ะ	-	-	๒๖,๗๕๐	๒๖,๗๕๐	๒๖,๗๕๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้พนักพิงสูง ล้อ ๕ แฉก ปีละจำนวน ๕ ตัว	-	-	๘,๒๕๐	๘,๒๕๐	๘,๒๕๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้เหล็กบานเลื่อน ๔ ฟุต ปีละจำนวน ๕ ตู้	-	-	๑๙,๗๕๐	๑๙,๗๕๐	๑๙,๗๕๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- เครื่องกรองน้ำ ๕ ชั้นตอน แบบติดผนัง พร้อมไส้กรองโพลีโพรพิลีน ปีละ จำนวน ๔ ชุด	-	-	๑๙,๔๖๐	๑๙,๔๖๐	๑๙,๔๖๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- ชุดโคมไฟถนน โซล่าเซลล์ LED ๖๐w ระบบ Sensor พร้อมเสาไฟ ปีละ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ปีละ จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ปีละจำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๕ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๑๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ประกอบด้วย ๑. โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๒. ตู้ข้าง จำนวน ๑ ชุด ๓. ตู้ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้	-	-	-	๑๖,๙๐๐	-	กองคลัง
๑๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จำนวนปีละ ๑ เครื่อง	-	-	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	-	กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง
๑๓	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	- รถกู้ภัยส่องสว่างพร้อมติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ กู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน ดับเพลิงและกู้ภัย ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตอนครึ่ง จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๑๔	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	- รถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมระบบผสมโฟม จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๑๕	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว ปีละ จำนวน ๕ เครื่อง	-	-	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	-	กองการศึกษา
๑๖	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- ป้อน้ำอัตโนมัติ กำลังขับ ๒๐๐ วัตต์ ปีละ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	กองการศึกษา
๑๗	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ เครื่อง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ เครื่อง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เครื่อง	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๘	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๕,๕๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๙	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๑๘,๖๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๐	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เครื่องพ่นละอองฝอย แบบติดตั้งท้ายรถกระบะ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- บั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ ความจุ ๔๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๗,๕๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๒	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ)	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๓	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๔	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๕	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เตียงเพาเวอร์ (ชนิดมือหมุน แบบ ก.) จำนวน ๕ เตียง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๖	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เตียงเพาเวอร์ (ชนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เตียง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๔๖,๕๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๗	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เตียงตรวจภายใน จำนวน ๑ เตียง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๒๒,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๘	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (แบบสอดแขน) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒๙	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ที่นอนลมและปั๊มลม จำนวน ๕ เครื่อง	-	-	๒๗,๕๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓๐	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓๑	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เครื่องวัดความดันลูกตามแบบไม่สัมผัส กระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๓๒	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๕ โต๊ะ	-	-	-	๒๖,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓๓	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๔ ตัว	-	-	-	๘,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓๔	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- ชุดเครื่องขยายเสียงชนิดติดกับตัวรถ จำนวน ๑ ตัว	-	-	๑๖,๕๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓๕	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓๖	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- กระจกโค้งมน ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔๖ อัน	-	-	๑๔๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๓๗	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- กระจกโค้งมน ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ อัน	-	-	๖๗,๒๐๐	-	-	กองช่าง
๓๘	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ พร้อมก่อสร้างงานเสาหอกระจายข่าว จำนวน ๓ จุด รายละเอียด ดังนี้ - แอมป์ ขนาด ๑๒๐๐w จำนวน ๑ ตัว - ลำโพงฮอร์น ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด - ลำโพงฮอร์น ๔ ใ้ จำนวน ๖ ตัว - ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว - เครื่องเล่น CD จำนวน ๑ เครื่อง - อุปกรณ์ต่าง ๆ - ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	-	-	-	๒๓๓,๖๐๐	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓๙	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๔๔,๘๐๐	-	-	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชนฯ)
๔๐	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านครูสุภา ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๑๐ ชุด ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐ เครื่อง ๕. ตู้ควบคุมสำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๕U จำนวน ๑ ชุด ๖. ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน ๑๐ ชุด ๗. ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๖ Core จำนวน ๒,๑๐๐ เมตร ๘. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) จำนวน ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				๙. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๑๐ ชุด ๑๐. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๑๐/๑๐๐ Outdoor จำนวน ๒๐ ชุด ๑๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวน ๑ ชุด ๑๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑๐ ชุด ๑๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๑๔. ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้งปรับแต่งระบบ จำนวน ๑ ระบบ ๑๕. มิเตอร์ไฟฟ้า ๕(๑๕)A พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมระบบ						

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๑	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ ควบคุม จำนวน ๖ ชุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจซี การ์เด็นทิวลิป ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๖ ชุด ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เครื่อง ๕. ตู้ควบคุมสำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๕U จำนวน ๑ ชุด ๖. ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ภายนอก จำนวน ๖ ชุด ๗. ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้ว นำแสงแบบภายนอกอาคาร ๖ Core จำนวน ๒,๑๐๐ เมตร ๘. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) จำนวน ๔๐๐ เมตร ๙. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๖ ชุด ๑๐. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๑๐/๑๐๐ Outdoor จำนวน ๑๒ ชุด	-	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				๑๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวน ๑ ชุด ๑๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๖ ชุด ๑๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๑๔. ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรง ติดตั้งปรับแต่งระบบ จำนวน ๑ ระบบ ๑๕. มิเตอร์ไฟฟ้า ๕(๑๕)A พร้อมติดตั้งและเดินสาย เชื่อมระบบ						
๔๒	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง จำนวน ๑๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์สกีการบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ชิท้อบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๔๐๘,๕๐๐	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๓	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า จำนวน ๘ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ชิท้อัพบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๓๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๔	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน จำนวน ๒๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อจำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ชิท้อัพบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๗๙๖,๐๐๐	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๕	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านร้องบอน จำนวน ๒๖ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๑. อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๒. อุปกรณ์ซิท้อพบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๓. อุปกรณ์ยืดหลังคลายกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๙๔๑,๐๐๐	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๖	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้ จำนวน ๒๐ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๒. อุปกรณ์ผลักบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๓. อุปกรณ์วงล้อบริหารแขน จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน ๒ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๒ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน ๒ เครื่อง ๗. อุปกรณ์บริหารขาเหยียดคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องคู่ จำนวน ๒ เครื่อง ๙. อุปกรณ์ยืดหลังคลายกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง ๑๐. อุปกรณ์ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๘๐๓,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔๗	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- ชุมน้ำนึ่ง จำนวน ๓ ชุมน	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
รวม					-	-	๑,๗๙๔,๕๑๐	๗,๘๑๕,๙๑๐	๕,๗๑๑,๕๑๐	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศ์ธวัชสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง